



จดหมายข่าว สวส. ฉบับที่ 2 เดือนมกราคม ประจำปีพ.ศ. 2558



ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 30 (30th WUNCA)

วันที่ 21 – 23 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยอาจารย์สุภูมิ ตุ่มทอง ผู้อำนวยการ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (UniNet) จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 30 (30th WUNCA) ภายใต้หัวข้อ การเชื่อมโยงการศึกษาทุกระดับด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสีบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายศิระวิทย์ คลี่สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาญ เลิศวิภาตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ร่วมพิธีเปิดโครงการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กล่าวต้อนรับ

โครงการ WUNCA เป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการดำเนินงานกิจกรรมบนระบบเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษา ซึ่งภายในงานประกอบด้วยการจัดเสวนาพิเศษเรื่อง คุณวุฒิวิชาชีพด้าน IT ระดับชาติ และนานาชาติ โดย คุณวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) : TPQI อาจารย์พิภัก ดวงคำสวัสดิ์ (TFIT) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ (KMUTNB) ดร.ชูชาติ สีเทา (KMUTNB) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพงศ์ เลิศวิริยะประภา (KMUTNB) Mr.John McGlinchey (USA) และ Dr.Charles Singh (Thailand), การบรรยายพิเศษ เรื่อง UniNet พบบมหาวิทยาลัย โดย ผศ.วิชาญ เลิศวิภาตระกูล (ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา) และ Open educational resources and TCU Globe โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกสกร ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี (CHULA) ร่วมถึงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ (Workshop) จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากทางภาคเอกชน ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งทางด้านระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่าย



ทั้งนี้ในวันที่ 21 มกราคม 2558 เวลา 19.00 น. ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม และมีนายกันณพงศ์ ธาระเขตร์ (อัน The voice) เป็นนักร้องรับเชิญภายในงาน ณ หอประชุมใหญ่ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา

ภาพ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำ : จุริพร

